

เตือน 'กาแฟ' ลดอ้วน ขายตลาดนัดอันตราย

นักวิทยาศาสตร์ตรวจพบ
การปลอมปน
"ไซบูทรามีน" สูง

"นักวิทยาศาสตร์การแพทย์" เตือน
สาวอยากผอม ชื่อ "กาแฟ-อาหารเสริม"
ลดอ้วนไม่มี อย.ตามตลาดนัด มากิน เสี่ยง
อันตราย หลังตรวจพบการปลอมปน
"ไซบูทรามีน" อื้อ

ในการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์
การแพทย์ครั้งที่ 20 นางแฉล้ม ษนะคช นัก
วิทยาศาสตร์ชำนาญการแพทย์ชำนาญการ
กล่าวว่า พร้อมด้วย นางฉราวดี สมศักดิ์
และนายภาณุ มคพิทักษ์ ได้ทำการสำรวจ
ผลิตภัณฑ์ควบคุมน้ำหนักที่วางจำหน่ายใน
จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช
และพัทลุง เพื่อตรวจหาไซบูทรามีนซึ่ง
เป็นยาลดความอ้วนที่ต้องควบคุมพิเศษมา
ตรวจวิเคราะห์จำนวน 102 ตัวอย่าง ผลการ
ตรวจสอบพบว่ามีจำนวน 80 ตัวอย่างที่ได้
รับการรับรองมาตรฐานจากสำนักงานคณะ
กรรมการอาหารและยา (อย.) ไม่พบการ
ปลอมปนด้วยด่างกลาว แต่อีก 22 ตัวอย่าง
ที่ไม่มี อย.พบว่ามีส่วนผสมของยาลดความ
อ้วนไซบูทรามีน ซึ่งต่อจากนี้ จะต้องมาทำการ
วิเคราะห์หาปริมาณการปลอมปนอีกครั้ง ดัง
นั้น การจะเลือกซื้อกาแฟควบคุมน้ำหนักผู้
บริโภคควรเลือกประเภทที่ได้รับการรับรอง
จาก อย.เท่านั้น ไม่ควรเชื่อโฆษณาโอ้อวด
สรรพคุณเกินจริง

"เราไปเก็บตัวอย่างกาแฟทั้งหมดนี้มา
จากตลาดนัด จากร้านขายเครื่องสำอางโดย
เฉพาะ โดยกาแฟ 22 ตัวอย่างที่พบไซบูทรา
มีนนั้น เป็นผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศซึ่งไม่
ได้รับการรับรองจาก อย. สอบถามทางร้าน
เขาก็บอกว่าไปปรับอีกที่ แต่ไม่ได้บอกว่ารับ
มาจากใคร ส่วนการโฆษณาตอนนี้เราพบแค่
ทางอินเทอร์เน็ตเท่านั้น แต่เท่าที่เดินๆ ดูตาม
แถบชายแดนจะพบมาก ตลาดนัดใน กทม.
เองก็มี" นางแฉล้มกล่าว

ด้านภก.คมกฤช รั่มระเกษิจะ เกาส์กร
ประจำศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 11
จังหวัดตรัง กล่าวว่า เมื่อปี 2554 ได้ลงพื้นที่

ที่สำรวจในจังหวัดพังงา กระบี่ และตรัง
พบว่าประชาชนโดยเฉพาะผู้หญิงนิยมรับ
ประทานกาแฟและอาหารเสริมลดน้ำหนัก
จึงได้ทำการเก็บตัวอย่างมาตรวจสอบจำนวน
4 ตัวอย่างในจำนวนนี้เป็นกาแฟ 3 ตัวอย่าง
ที่ติดฉลากเป็นภาษาต่างประเทศ ซึ่งไม่มี
อย.รับรองมาตรฐาน และอาหารเสริมชนิด
แคปซูล 1 ตัวอย่างที่ยังไม่แน่ใจว่าผลิตใน
ประเทศหรือต่างประเทศ เพราะผู้บริโภค
นำมาให้ตรวจเป็นแฉง

โดยมีกล่องบรรจุภัณฑ์ ซึ่งผลการ
ตรวจสอบพบว่าการลักลอบผสมยา
แผนปัจจุบัน เช่น ไซบูทรามีน และฟินอลธา
ลีน ซึ่งถือว่าผิดกฎหมาย และมีอันตรายต่อ
ผู้บริโภค

อย่างไรก็ตาม เราได้ทำการวิเคราะห์เพิ่ม
เติมในเกือบทุกจังหวัดทางภาคใต้ โดยเก็บ

ตัวอย่างที่วางจำหน่าย
มักอ้างสรรพคุณ ตามห้างสรรพสินค้า
โดยใช้ข้อความ ตลาดนัด ร้านขายยา
ว่า สำหรับคนดี ซึ่งแหล่งใหญ่ที่สุดอยู่
(ลดยาก) ที่ตลาดกิมหยง จำนวน
66 ตัวอย่าง แบ่งเป็น
กาแฟ 43 ตัวอย่าง

อาหารเสริมประเภทแคปซูล 23 ตัวอย่าง
และผลการตรวจสอบพบกาแฟแป้นไอ
บูทรามีน 16 ตัวอย่าง อาหารเสริมประเภท
แคปซูล 10 ตัวอย่าง ซึ่งผลิตภัณฑ์ทั้งหมด
ที่มีการแป้นไอนั้นเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีเลข
ทะเบียนเพียง 4 ตัวอย่างเท่านั้น ในขณะที่
อีก 22 ตัวอย่างไม่มีเลขทะเบียน

"ของพวกนี้มักอ้างสรรพคุณโดย
ใช้ข้อความว่า สำหรับคนดี (ลดยาก)
หรือการใช้รูปภาพหญิงสาวที่มีรูปร่างดี
เป็นการสื่อความหมายถึงการใช้เพื่อ
เป็นผลิตภัณฑ์ลดน้ำหนัก ดังนั้น ในกรณีนี้
จึงอยากขอให้ประชาชนเลือกซื้อผลิตภัณฑ์
เสริมอาหารที่มีฉลากเป็นภาษาไทย ระบุ
ชื่อผู้ผลิต และมี อย.รับรอง อย่างชัดเจน
ไม่มีการโฆษณาโอ้อวดเกินจริง ในกรณี
ที่ผู้บริโภคสงสัยหรือมีปัญหาเกี่ยวกับ
การใช้ผลิตภัณฑ์ควรแจ้งหน่วยงานคุ้มครอง
ผู้บริโภค เช่น สสจ. อย. หรือหน่วยงาน
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อดำเนินการต่อไป" ภก.
คมกฤชกล่าว